
sþ. 345. Fyrirspurn [186. mál]
tíl félagsmálaráðherra um framkvæmd þingsályktunar um byggingu leiguhúsnæðis.

Frá Steingrími Hermannssyni.

Hvað líður framkvæmd þeirrar þingsályktunar um byggingu leiguhúsnæðis, sem
samþykkt var á síðasta þingi, og þá sérstaklega:
1. samþykktri athugun á þörf fyrir leiguhúsnæði,
2. undirbúningi frumvarps um byggingu leiguhúsnæðis?


